

Số: 02/CT-UBND

Hương Khê, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CHỈ THỊ**  
**Về việc tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023**

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thu ngân sách năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động, quyết liệt tập trung, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế để các tổ chức, cá nhân hiểu được Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu cần phải thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với cơ quan Thuế để triển khai công tác thu ngân sách; tổ chức phân tích, rà soát những lĩnh vực, địa bàn, khoản thu, sắc thuế khó khăn, các nguồn thu có tiềm năng, dự báo khả năng tăng thu, phân đầu thu ngân sách năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu dự toán được giao (79 tỷ đồng). Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ thuế còn tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ thu các loại phí, lệ phí và thu khác ngân sách trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tập trung quyết liệt các biện pháp, giải pháp; chú trọng các nguồn thu có lợi thế của địa phương; đặc biệt là thu từ cấp QSD đất thông qua đấu giá đất, thu từ chuyển nhượng QSD đất; quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đề án phát triển quỹ đất; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang, các đoàn liên ngành của huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, người dân không chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế theo quy định; quản lý chặt chẽ các nguồn thu như Thuế Tài nguyên, khoáng sản, phí bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất,... góp phần thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Thực hiện quản lý tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, tập trung chỉ đạo quản lý thu thuế GTGT và Thu nhập cá nhân đối với các nhà thầu xây dựng nhà ở tư nhân. Định kỳ hàng tháng Chủ tịch UBND, Ban tài chính các xã, thị trấn tổ chức làm việc với đội thuế liên xã, thị trấn và cán bộ thuế quản lý địa bàn để nghe báo cáo tình hình thu, nộp ngân sách tháng trước và đề ra các giải pháp thực

hiện quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ngành liên quan để hoàn chỉnh kịp thời các hồ sơ giao đất, đấu giá QSD đất chuyên cơ quan thuế thông báo, đơn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách.

3. Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác thu thuế trên địa bàn, tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp thông tin, tư vấn chính sách thuế rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế. Giám sát tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế cần thực hiện thường xuyên và phối hợp có hiệu quả với các chủ đầu tư, Ban QLDA huyện, Kho bạc Nhà nước, Công an, các phòng, ngành cấp huyện, các ngân hàng thương mại để quản lý chống thất thu thuế GTGT, Thuế thu nhập cá nhân, Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân.

- Tập trung kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp, HTX, hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế; nắm bắt kịp thời số doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động và đang hoạt động để đưa vào quản lý theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trốn thuế, vi phạm luật thuế; thực hiện các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định, nhằm hạn chế nợ mới phát sinh; thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, xác định rõ các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; phối hợp các đơn vị, phòng, ban nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bổ cứu quản lý chống thất thu trên từng lĩnh vực. Thực hiện công tác phân tích, dự báo, đánh giá những tác động ảnh hưởng lớn đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân. Phối hợp kịp thời với cơ quan Thuế trong việc theo dõi, quản lý thu các loại thuế, đơn đốc thu phí, thu khác ngân sách, thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân tại các xã, thị trấn; tổ chức thực hiện quản lý hoạt động sau đăng ký kinh doanh. Hàng tháng cung cấp danh sách các trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân cho cơ quan Thuế và các xã, thị trấn để phục vụ cho công tác giám sát và quản lý thu thuế. Tăng cường công tác phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,

giấy phép xây dựng nhưng không kinh doanh, không đăng ký thuế, không chấp hành nộp thuế theo quy định.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển quỹ đất; tổ chức rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Những lô đất đã được phê duyệt quy hoạch, đủ điều kiện giao đất, tổ chức kiểm tra, xác định giá đất cụ thể, chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng phương án giao đất, tổ chức thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt để thực hiện giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

6. Đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Hương Khê - Vũ Quang: Thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đúng tiến độ đảm bảo thời gian, chuyên thông tin địa chính cho Cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định. Phối hợp với Chi cục Thuế luân chuyển, xử lý hồ sơ đất đảm bảo kịp thời cho người dân không để chậm trễ hồ sơ của người dân và người nộp thuế.

7. Công an huyện: Phối hợp Chi cục Thuế kiểm tra xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về thuế, kiểm tra hoạt động xe vận tải tư nhân để xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh không đăng ký, kê khai nộp thuế, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với Đội thuế trong công tác thu nợ, cưỡng chế nợ và chống thất thu thuế.

8. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 03: Phối hợp với các phòng, ngành liên quan và Chi cục Thuế tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận Thương mại, hàng giả, hàng nhái; kiểm tra việc niêm yết giá tại các chợ, cửa hàng dược phẩm, việc thực hiện đăng ký kinh doanh của các tổ chức, cá nhân...; phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nhằm ngăn chặn chống thất thu ngân sách.

9. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: Phối hợp Chi cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, biểu dương những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt về công tác nộp thuế, phản ánh những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, kịp thời đưa tin, bài về chủ trương sửa đổi, bổ sung chính sách thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở: Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tự giác kê khai nộp thuế, chấp hành các quy định pháp luật về thuế.

Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang chịu trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- TT huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ huyện, các đoàn thể cấp huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CCT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Xuân Ninh**